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ประจ าเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2563

นิคมอตุสาหกรรมอดุรธานี
ศูนยก์ลางการขนสง่ของอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง

สนข. ลงพื้นทีส่ ารวจเพื่อกอ่สร้างวางรางรถไฟเขา้นคิมฯอดุรธานี
ในวันที ่6 พฤศจิกายน 2563 คณะส ารวจจากกรมขนส่งทางราง ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมบริเวณ

ที่จะต่อเชื่อมทางรถไฟจากสถานีรถไฟหนองตะไก้กับพื้นที่โลจิสติกส์ปาร์คของนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี โดยมี นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริษัท และ นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล 
กรรมการผูจั้ดการ ให้การต้อนรับและน าเยีย่มชมพื้นที่

นายอลงกรณ ์พลบตุร ประธานทีป่รกึษา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ลงพื้นทีน่คิมฯอดุรธานี
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยมี  
นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ ากัด และ นายวีระพงษ์ 
เต็งรังสรรค ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและน าเยีย่มชมพื้นที่

ผูแ้ทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เยีย่มชมความกา้วหนา้การพัฒนา
โครงการนคิมฯอดุรธานี
ในวันที ่25 พฤศจิกายน 2563 นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการบริหาร นางอรพิน 

พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริษัท และ นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมือง
อุตสาหกรรมอุดรธานี จ ากัด ให้การต้อนรับ Mr.Sheung Yuen LEE ผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย ในการเข้าพบ
เพื่อขอรับทราบขอ้มูล รวมทัง้ลงพื้นทีเ่ยีย่มชมความกา้วหน้าการพัฒนาโครงการฯเพื่อน าไปชักจูงนัก
ลงทุนฮ่องกง เขา้มาลงทุนในนิคมฯอุดรธานี

นายสพุฒันพงษ์ พันธ์มีเชาว ์รองนายกรฐัมนตรแีละคณะฯ ร่วมประชมุ ในการ
ก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการ ในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ร่วม

ประชุม ในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย 
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
อุดรธานี ได้ยื่นหนังสือข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 
จากภาครัฐ เพื่อให้นิคมฯแห่งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชาวอีสาน

ส านักขา่วต่างประเทศให้ความสนใจท าขา่วประชาสมัพนัธ์ โครงการ Logistics Park ใน
นิคมฯอดุรธานี
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ส านักข่าว CGTN (China Global Television Network) 

ประจ าประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และ
สัมภาษณ ์นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผูจั้ดการ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ ากัด เพื่อ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความกา้วหน้าในการพัฒนาโครงการ และการกอ่สร้างอาคารคลังสินค้า เพื่อ
ชักจูงนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่บนเส้นทางรถไฟสายแพนเอเชีย (The Pan 
Asia Railway Network) โครงการเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์

ความคืบหน้าการกอ่สร้างอาคารคลังสินค้าใน Logistics Park
การกอ่สร้างอาคารคลังสินคา้หลังที ่1 พื้นทีก่ว่า 9,000 ตรม. ได้ติดตั้งเสาแล้วเสร็จ โดยจะ

เริ่มติดตั้งโครงและส่วนประกอบอาคารให้ได้มาตรฐานของอาคารคลังสินค้าที่ทันสมัย มีความ
ปลอดภัยสูง พร้อมเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

http://www.udonindustrial.com/
http://www.facebook.com/udonthani.industrial

